



อ.บ.ก.บ.ก.บ.ก.  
 วันที่ ๑๒๘๕  
 วันที่ ๘ กย ๒๕๖๔  
 เวลา

โทรสารในราชการกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร

**ด่วนที่สุด**

ที่ สค (ทปภจ) ๐๐๒๑/ว๕๕

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔

จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร/ผู้อำนวยการจังหวัดสมุทรสาคร  
 ถึง

สำนักงานปลัด  
 กองคลัง  
 กองช่าง  
 กองบริหารงานสุขภาพ  
 กองบริหารกิจการ

๙

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร ได้ติดตามพยากรณ์อากาศ ๗ วันข้างหน้า จากกรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงระหว่างวันที่ ๖ - ๑๒ กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งคาดหมายสภาพอากาศ ช่วงวันที่ ๗ - ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ ๑๑ - ๑๒ กันยายน ๒๕๖๔ ร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้อย่างคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ทำให้ประเทศไทยมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในช่วงวันที่ ๗ - ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ จะมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ ๖๐ - ๘๐ ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ ๑๑ - ๑๒ กันยายน ๒๕๖๔ จะมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ ๔๐ - ๖๐ ของพื้นที่ และลมกระโชกแรงบางแห่ง

กองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาครพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ป้องกัน รับมือ ลดผลกระทบ และสร้างการรับรู้ของประชาชน จากสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอให้หน่วยงานของท่านดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ผู้อำนวยการอำเภอ/ท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แจ้งประชาชนในพื้นที่ ให้ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารทางราชการ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน ระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งก่อสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง รวมถึงระวังอันตรายจากฟ้าผ่า แจ้งเตือนประชาชนบริเวณชายฝั่งทะเล ฝั่งระวังอันตรายจากคลื่นลมแรง ให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง สำหรับเกษตรกรควรป้องกันผลผลิตทางการเกษตรที่อาจได้รับความเสียหายด้วย


๒. ให้ผู้อำนวยการอำเภอ/ท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์จากปัจจัยต่างๆ เพื่อประสานและบูรณาการหน่วยงานพลเรือน ทหาร ตำรวจ เครือข่ายอาสาสมัครจิตอาสา ภาคเอกชนในพื้นที่ เตรียมความพร้อมทรัพยากร เครื่องมืออุปกรณ์และแผนเผชิญเหตุ โดยให้ความสำคัญในการแจ้งเตือน พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในทุกช่องทาง เช่น สื่อสังคมออนไลน์ วิทยุชุมชน หอเตือนภัย หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน

/๓. ให้โครงการ...

๓. ให้โครงการชลประทานสมุทรสาคร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคำเนินสะดวก และช่องทางหลวงสมุทรสาคร เทศบาลนครสมุทรสาคร เทศบาลนครอ้อมน้อย เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน และเทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ ดำเนินการบริหารจัดการน้ำ พองน้ำ และตรวจลงบ ประศุระบายน้ำในความรับผิดชอบ เพื่อเตรียมพร้อมรองรับน้ำจากสถานการณ์ดังกล่าว

๔. ประชาสัมพันธ์ประชาชนในพื้นที่ หากพบเห็นหรือได้รับผลกระทบ ต้องการความช่วยเหลือ เมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติ สามารถแจ้งเหตุผ่านทางโทรศัพท์สายด่วน ๑๗๘๔ หรือแจ้งผ่านไลน์ “ปก.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยดำเนินการเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และหากส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินในพื้นที่ใดให้เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย และดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว พร้อมทั้งรายงานการดำเนินการให้กองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทราบทันทีทางโทรศัพท์/โทรสารหมายเลข ๐ ๓๔๔๒ ๖๔๒๔

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาคำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง สำหรับอำนาจขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทุกแห่งทราบ และถือปฏิบัติด้วย

  
(นายวิระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  
ผู้อำนวยการจังหวัด